



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (คุณวุฒิ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ -๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ในวันและเวลาราชการ) และได้ปิดรับสมัครในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (ทักษะ)

หมายเลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่สมัคร	หมายเหตุ
๐๐๑	นายพิริยะ เพ็ญมะลิ่ง	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (คุณวุฒิ)	

กำหนด วันเวลา และสถานที่สอบ

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (คุณวุฒิ)

วัน เวลาสอบ	วิชาที่สอบ	วิธีการประเมิน
วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนปรนัย ความรู้วิชา ระเบียบกฎหมายในการสอบ รายละเอียด ดังนี้ ๑. ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ๒. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา ๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๕. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ๖. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยวิธีสอบ ข้อเขียน (ปรนัย)

วัน เวลาสอบ	วิชาที่สอบ	วิธีการประเมิน
วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนปรนัย ความรู้วิชาการเทียบกฎหมายในการสอบ รายละเอียด ดังนี้ ๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและกฎกระทรวงต่างๆ ๒. พระราชบัญญัติชุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ๓. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและกฎกระทรวงต่างๆ ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๕. ความรู้ด้านการสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา การควบคุมงานก่อสร้าง ๖. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ	โดยวิธีสอบ ข้อเขียน (ปรนัย)
วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น หรืออาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมก็ได้เพื่อพัฒนาความเหมาะสม การสรรหาและเลือกสรรจะดำเนินการโดยยึดหลักสมรรถนะและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญตามหลักเกณฑ์	โดยวิธีสอบ สัมภาษณ์
	รวม	๓๐๐

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักเกณฑ์การตัดสิน

๑. การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลำดับที่จากคะแนนรวมสูงสุดมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากับให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ได้ในลำดับสูงกว่า

/ระเบียบ....

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๒.๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

๒.๒ นำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิไปแสดงตนในวันที่เข้ารับการคัดเลือก

๒.๓ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

๒.๔ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการเข้าสอบในแต่ละภาค ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา ๒๐ นาที และเมื่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบได้ทำการสอบผ่านไปแล้ว ๑๕ นาที จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนี้

๓. ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัครสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยโท

(อนุรักษ์ พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู